

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกำหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว” เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทำงานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข แรงจืดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตามกำหนดเวลาในประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว

๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ นายจ้างหรือคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ทั้งนี้ ให้พิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

ด้านเศรษฐกิจ

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณากำหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรกให้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเพาะปลูก พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยางกลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือกเพาะปลูกพืชที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย

/ด้านการ ...

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่า ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการหรือสถานบริการที่มีการขายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะ การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ (จุลเกล้า) ๓๓๒ (สุกัญญา) ๔๔๒ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง นรม., รัฐ-นร.	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป